



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

9 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. ค่าเสี่ยงภัยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, hfocus, thejournalistclub, thecoverage, pptvhd36, thaipbs, topnews, isaranews, ch7)

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วงเงิน 2,995.95 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานระหว่างเดือน ก.ค. 64 - มิ.ย.65 ของหน่วยงานภายในและภายนอก สธ. รวม 8 หน่วยงาน ทั้งนี้ ส่วนของค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานช่วง มิ.ย.-ก.ย. 65 อีก 3,745.64 ล้านบาท สธ. จะขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในลำดับต่อไป

#### 2. อัปเดตความรู้โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า ข้อมูลวิชาการแพทย์พิสูจน์ให้เห็นว่าวิธีลดความเสี่ยงที่จะเกิด Long COVID ได้แก่ การรับวัคซีนครบเข็มกระตุ้นช่วยลดเสี่ยง Long COVID ได้ 43% การได้ยาด้านไวรัส Metformin ช่วยลดได้ 42% ยา Ensitrelvir 30-40% ยา Paxlovid 26% และยา Molnupiravir 14% ย้ำว่า กัญชา กัญชง อาหารเสริม สมุนไพร ฟาโตะลายโจร รวมถึงสิ่งเสพติด ยาผีบอกต่าง ๆ ยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ ไม่ควรหลงเชื่อ นอกจากนี้ มีการศึกษาพบว่า ไวรัสโรคโควิด 19 ทุกสายพันธุ์สามารถทำลายเซลล์ในสมองได้ ย้ำให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวเสมอ ไม่ติดเชื่อหรือไม่ติดซ้ำย่อมดีที่สุด



## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

### บอร์ด สปสช.เร่งจ่ายชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพยั่งยืนหลัง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., hfocus, thecoverage)

- นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า หลังจากบอร์ด สปสช. ได้รับทราบความชัดเจนทางกฎหมาย การลงนามในประกาศ คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 โดยเร่งดำเนินการ ดังนี้ 1. เร่งรัดการจ่ายชดเชยค่าบริการแก่หน่วยบริการที่จัดบริการส่ง PP แก่กลุ่มที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิบัตรทอง ซึ่งมีข้อมูลที่รอการเบิกจ่ายอยู่แล้วประมาณ 600 ล้านบาท 2. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการจัดบริการ PP เพิ่มเติม และส่งข้อมูลการจัดบริการเพื่อเบิกจ่ายเงินมายัง สปสช. ได้ทันที และ 3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิในการรับบริการ PP และขอความร่วมมือกรมบัญชีกลางและสнг.ประกันสังคม ช่วยประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการและผู้ประกันตน

### ได้มือป อย่าย่ำค่า สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, Top News)

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) ให้ความเห็นต่อกรณีทีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง กล่าวหา รมว.สธ. และผู้บริหารสธ. เป็นฆาตกรโควิด 19 ล้มเหลวในการจัดการวิกฤตโรคระบาดว่า เป็นการให้ความเห็นโดยมีธงทางการเมืองชักนำ และไม่ได้มองข้อมูลที่เป็นจริง การจะวัดความสำเร็จหรือล้มเหลว ต้องเปรียบเทียบกับทั่วโลกที่อัตราการสูญเสียต่อจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด โดยไทยมีการสูญเสียที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลกซึ่งอยู่ที่ 1% ขณะที่ของไทยอยู่ที่ 0.7% และรักษาชีวิตผู้ป่วยได้มากกว่า 4.6 ล้านชีวิต เพราะมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานอย่างหนัก จนเป็นประเทศเดียวที่ WHO ยกให้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการสถานการณ์ จึงไม่ควรถูกกลุ่มการเมืองด้อยค่าความพยายามนั้น

### ประชุมวิชาการ International Drug Forum

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., มติชน)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย เปิดการประชุมวิชาการ International Drug Forum ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ผลิตยาเสพติด เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและนานาชาติในการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นระบบ ให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพกลับมาดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่กลับมาใช้ยาเสพติดซ้ำ เป็นการคืนคนดีสู่สังคม</p>	
<p><b>สธ.คาดไข้เลือดออกเริ่มลดลงกลาง ส.ค.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ทีวีช่อง TNN          - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ปีนี้การระบาดของไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีฝนตกเป็นช่วงๆ ทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ง่าย โดยเฉพาะในภาชนะที่น้ำท่วมขังตามบ้านหรือตามชุมชน หรือในบริเวณรอบกองขยะ ทำให้เกิดยุงลายเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การระบาดของไข้เลือดออกปัจจุบันใกล้ถึงจุดสูงสุดของโรคแล้ว เชื่อว่ากลางเดือน ส.ค. นี้จำนวนผู้ป่วยจะเริ่มลดลง แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ไปอีก 2-3 สัปดาห์ ส่วนความคืบหน้าวัคซีนไข้เลือดออกชนิดใหม่ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ ออย.ไทยแล้ว แต่การที่จะนำมาใช้ในกลุ่มคนจำนวนมากต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพความปลอดภัยและผลกระทบต่อด้านอื่นๆ ด้วย ขณะนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญของ สธ.และมหาวิทยาลัยแพทยอยู่ระหว่างการศึกษาวินิจฉัยถึงความเหมาะสมที่จะนำมาใช้กับประชาชนในประเทศ</p>	-
<p><b>เฝ้าระวังไข้ชิก้า หญิงตั้งครรภ์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ทีวีช่อง TNN          - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้ชิก้า ว่า ยังคงพบจำนวนผู้ป่วยในบางพื้นที่จำนวนกว่า 100 คน ส่วนใหญ่อาการไม่มาก มีไข้ ผื่นขึ้นตามตัว โรคนี้สามารถหายได้เอง แต่หากติดเชื้อในขณะที่ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วงครรภ์อ่อนจะมีผลกระทบต่อพัฒนาการทารกในครรภ์ เกิดมาสมองเล็ก รวมถึงพัฒนาการด้านอื่น ๆ ด้วย จึงต้องดูแลหญิงตั้งครรภ์ไม่ให้ติดเชื้อและไม่ให้ลูกยุงลายกัด เนื่องจากยังไม่มียาป้องกันโรคและไม่มียารักษาเป็นการเฉพาะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามพัฒนาการของทารกที่มารดาติดเชื้อในช่วงอายุครรภ์น้อยหากพบว่ามีความผิดปกติจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาด้านพัฒนาการต่อไป</p>	-
<p><b>อย.แนะชาวพุทธจัดชุดสังฆทานยา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด          - นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เผยในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประชาชนนิยมถวายสังฆทานยาแนะนำการเลือกซื้อชุดสังฆทานยาหรือจัดเอง โดยคำนึงถึง "3 เลือก 1 ห้าม" เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพระภิกษุ ดังนี้ 3 เลือก 1.เลือกผลิตภัณฑ์ยาที่ปลอดภัย ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย. และมีเลขทะเบียนที่ถูกต้องกำกับบนฉลากของยา 2.เลือกผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 3.เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงฉลากและเอกสารกำกับยาที่มีข้อความรายละเอียดครบถ้วน เพื่อให้ทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 1 ห้าม ได้แก่ ห้ามนำผลิตภัณฑ์ยาหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุมาจัดชุดสังฆทาน และต้องระมัดระวัง หากมียากลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน ตาม พ.ร.บ.ยา ถือว่าผิดกฎหมาย</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ TNN          - สถาบันประสาทวิทยา เผยกรณีที่มีผู้โพสต์ให้ข้อมูลด้านสุขภาพเตือนว่า การนอนน้อยกว่า 5 ชั่วโมง มีโอกาสเป็นอัมพาตสูงถึง 3 เท่าเป็นข้อมูลเท็จ ทั้งนี้ จากงานวิจัยปี 65 พบว่า การนอนน้อยกว่า 5 ชั่วโมง อาจมีโอกาสเกิดโรคเรื้อรังพบได้ประมาณร้อยละ 30 ไม่ได้ระบุถึงการเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโดยตรง</p>	-
<p><b>ขอให้สภาเร่งรัด กม.ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (nation, springnews)          -ศ.นพ. ประกิต วาทีสากรกิจ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ เรียกร้องนายไผ่ ลิกค์ สส.จังหวัดกำแพงเพชร พรรค พปชร. เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า ระหว่างที่คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าที่สภาผู้แทนราษฎรจะมีการตั้งขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ พ.ศ. 2557-2558 แต่ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้เกิดการระบาด โดยเฉพาะในเด็กนักเรียนและวัยรุ่น</p>	-
<p><b>ชื่นชมพยาบาลสาว ช่วยคนไม่ห้วงชุดสวยเปื้อนโคลน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, Ch7)          - เสนอข่าวว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ ขวัญดาว ตรีศุณย์ โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่ขับรถไปทำธุระส่วนตัว ที่ ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ พบคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ขับสวนทางมา ตัดหน้ารถบรรทุก และตกลงไปในท้องร่องข้างถนน จึงลงไปช่วยผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงนอนสลบ และมีเลือดออกบริเวณศีรษะ ได้ห้ามเลือดให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนผู้บาดเจ็บรู้สึกตัว และโทรศัพท์แจ้ง 1669 ซึ่งต่อมาอาสาสมัครนิรโทษิธได้นำตัวส่งรพ.เพชรบูรณ์ โดย น.ส.ขวัญดาว ตรีศุณย์ เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัด สสจ.เพชรบูรณ์ได้ให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังว่าชุดพยาบาลจะเปื้อนโคลน เพราะในฐานะพยาบาลและจิตอาสาพระราชทาน 904 หากพบเหตุที่จะมีภัยต่อชีวิตคนอื่นก็ต้อง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ให้การช่วยเหลือ ส่วนเสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุที่เปื้อนโคลนและเปื้อนเลือดซึ่กไม่ออก ต้องทิ้ง แต่เป็นสิ่งของนอกร่าง หาซื้อใหม่ได้ ช่วยชีวิตคนสำคัญกว่า</p>	
<p><b>WHO ประกาศเตือนระวังยาแก้หวัดที่ผลิตจากอินเดีย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight)          - WHO ประกาศเตือนชุดยอนามัยน้ำเชื่อมแก้ไอที่จำหน่ายในอิรัก ซึ่งผลิตโดย Fourrts (India) Laboratories เป็นยาล่าสุด ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาไม่ได้มาตรฐาน มีสารปนเปื้อนไต่เอทีลีน และเอทีลีนไกลคอล สูงเกินมาตรฐาน</p>	-